

“ทีเอสแอล” ร่วมฉลองเปิด “เซ็นทรัล อุบลฯ” แจก รถพร้อมโปรโมชั่นแรงโดนใจ คนชอบรถหรูไม่ควร พลาด!

“ทีเอสแอล” ผนึกกำลังเซ็นทรัลฯ กรุ๊ป ร่วมฉลองเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ทีเอสแอลยกขบวนยนตรกรรมนำเข้าสู่ศตวรรษร่วมออกบูชอย่างมากมาย นำโดยรถยนต์ไฮไลท์ New E-class Facelift 2013 พร้อมส่งโปรโมชั่นแรงเร้าใจ ทุ่มงบเป็นล้านแจกรางวัลใหญ่ เอาใจนักช้อปชาวอุบลฯ พลาดไม่ได้วันที่ 5-11 เมษายน 2556 นี้เท่านั้น



นายชนาสิน บำรุงชน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยนตรกรรมชั้นนำจากต่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสดี ๆ ที่กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราอย่างยาวนานได้ขยายสาขาไปจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ทางทีเอสแอลขอร่วมจัดกิจกรรมโรดโชว์สุดพิเศษนี้ขึ้น เพื่อการเฉลิมฉลองศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นที่อีสานตอนใต้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนพิเศษได้เป็นเจ้าของยนตรกรรมระดับพรีเมียมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะไฮไลท์อย่าง New E-class Facelift 2013 โฉมใหม่ล่าสุดมาพร้อมราคาสุดเร้าใจเพียง 3.89 ล้านบาทเท่านั้น”

ยังมีรถยนต์นำเข้าอีกหลากหลายแบรนด์ เอาใจคนชอบรถนำเข้าไม่ว่าจะเป็น E 200 Saloon, C 180 Coupe, Mini Countryman, Beetel, Evoque และ Alphard ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อย่างเช่นส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท, บำรุงรักษาฟรีนาน 3 ปี หรือ 1 แสนกิโลเมตร รวมถึงเงื่อนไขแรงเร้าใจอย่างดอกเบี้ย 0%, หรือผ่อนนานสูงสุดถึง 72 เดือน เป็นต้น

เพื่อการเฉลิมฉลองความพิเศษให้พี่น้องชาวอุบลฯ ในการร่วมฉลองการเปิดสาขาใหม่ของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ทีเอสแอล ขอมอบโชคให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีแบบง่าย ๆ เพียงช้อปปีงครบทุก 500 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ “Nissan Almera รุ่น 1.2 VL CVT” จำนวน 1 รางวัล มู

ลค่า 599,000 บาท

พบกับยนตร์กรรมนำเข้าสู่ศรพร้อมกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ได้ที่บูธ “ทีเอสแอล” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TSL Call Center 02-269-9999 หรือ www.tsl.co.th

###

เกี่ยวกับทีเอสแอล

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในผู้นำเข้าและจำหน่ายยนตร์กรรมระดับหรูชั้นนำจากทั่วโลกของประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายมาตรฐานแบบครบวงจรในชื่อ SMRT ที่ให้บริการโดยผู้ชำนาญการเฉพาะรถยนต์นำเข้าทุกรุ่นด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ยาวนานกว่า 30 ปี และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์-เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งมีจุดให้บริการถึง 4 ศูนย์ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต เพื่อตอบสนองรสนิยมที่เหนือกว่าของคนที่มีไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่นคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โซว์รูมของทีเอสแอลทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต หรือ TSL Call Center 02-269-9999 หรือเว็บไซต์ www.tsl.co.th